

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

1	นางสาว	เนตรนภา	ศรวิชัย	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
2	นางสาว	เบญจพร	แดงทองแท้	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3	นางสาว	เบญจมาศ	บุญเทิง	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
4	นางสาว	เบญญา	มูลรัตน์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
5	นางสาว	โสภา	อุไร	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
6	นางสาว	กนกพร	ชาติวีรวิชัย	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
7	นางสาว	กมลเนตร	เริ่มวัฒนะ	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
8	นางสาว	กานต์มณี	จันทร์สืบแถว	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
9	นางสาว	จิรวรรณ	ศิริสุวรรณ	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
10	นางสาว	จิราเจต	สังข์ศรี	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
11	นางสาว	จุฑาทิพย์	เจริญพานิชย์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
12	นางสาว	ชลณัฐ	แก้วดวงยาง	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
13	นางสาว	ชุตติกาญจน์	แก้วสกุลณี	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
14	นางสาว	ณัฐนิชา	คำเจริญ	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
15	นางสาว	ณัฐมล	ชูจันทร์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
16	นางสาว	ณัฐวรา	ปลอดจันทร์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
17	นางสาว	ดวงพร	ไพชาญ	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
18	นางสาว	นฤมล	จินดาเวียง	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
19	นางสาว	นัชชา	ไชยศิลป์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
20	นางสาว	ปรีชญา	ละภักดี	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
21	นางสาว	ปาไลดา	คำหาญ	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
22	นางสาว	พรชนิตร์	สว่างรุ่งรัศมี	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
23	นางสาว	วรัญญา	แสงวชิรพาหะ	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
24	นางสาว	วริศรา	แสงสมพร	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
25	นางสาว	วิบูลย์ศิริ	สีรอมมา	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
26	นางสาว	วิภาวี	ธนต์วารานนท์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
27	นางสาว	สาริตา	วรรณวงศธร	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

28	นางสาว	สุนิดา	สุทธีวงศ์	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
29	นางสาว	สุวิมล	โสตา	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
30	นางสาว	อธิติยา	เทียบแสง	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
31	นางสาว	เนตินันท์	สายชมพู	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
32	นางสาว	เอมอร	กองศรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
33	นางสาว	ไอลดา	อินทรสงเคราะห์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
34	นางสาว	กรรณศรดา	แสงเจริญ	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
35	นางสาว	กฤษดาวดี	บัวท่าไม้	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
36	นางสาว	การิน	ก้องกิตติ์สกุล	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
37	นางสาว	คณิงวรรณ	เรืองชัย	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
38	นางสาว	ชมชนก	เกอร์แลน	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
39	นางสาว	ชุติกกาญจน์	รณศิริ	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
40	นางสาว	ฉัชรภาพร	ดาวรุ่งโรจน์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
41	นางสาว	ดวงสมร	จันทร์สง่า	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
42	นางสาว	ฉันทวาพร	หาญละคร	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
43	นางสาว	ธิดารัตน์	เทียนศักดิ์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
44	นางสาว	นริศรา	เสียรชาติสกุล	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
45	นางสาว	นันทิยา	บุญคำแสน	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
46	นางสาว	พรนภา	พลวิจิตร	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
47	นางสาว	พุดตา	สมวงษ์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
48	นางสาว	ภรณ์ชิตา	แก้วจันทร์ฤทธิ์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
49	นางสาว	ภัชราวดี	เถาว์ประสาท	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
50	นางสาว	มิเนียม	เกียรติกุล	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
51	นางสาว	รัชณี	ศักดิ์เจริญ	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
52	นางสาว	ฤทัยชนก	ต้นสวรรค์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
53	นางสาว	สิริยา	ผิวผ่าน	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
54	นางสาว	อรปริญญ์	เจริญผล	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
55	นาย	เศรษฐวิทย์	รุ่งมณีกาญจน์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
56	นาย	กฤตอัช	เมืองโคตร	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
57	นาย	กัมปนาท	จริงโพธิ์	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
58	นาย	กำธร	แสงมณี	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
59	นาย	ธนดล	สุพัต	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
60	นาย	ธนาวุฒิ	กันหา	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

61 นาย	ศักดิ์สิทธิ์	ตุนจิต	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
62 นาย	ศุภกรณ์	แซ่ว่อง	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
63 นาย	สมชาย	บุญเจิม	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
64 นาย	สุรัชย์	ธาดสุวรรณ	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
65 นาย	อภิสิทธิ์	มุลสมบัติ	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
66 นาย	อาทิตย์	สุขวาสนะ	ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์